



() กง. () อก. () บค. () นผ.
() สค. () สช. () ศน. () ตสน.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๐๑๕๓

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๔”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ โดยผลงานที่จัดทำขึ้นมาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดให้ ๑ ทีมมีนักเรียนไม่เกิน ๒ คนพร้อมครู ที่ปรึกษาจำนวน ๑ คน การส่งผลงาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นโปสเตอร์ความยาวจำนวน ๑ หน้า กระดาษ A๓ หัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นวารสารความยาว จำนวน ๑ หน้า กระดาษ A๓ หัวข้อ “โรงเรียนอัจฉริยะ” เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ การคัดเลือกในรอบที่ ๑ เป็นตัวแทนของภาคเข้าแคมป์ในระดับภูมิภาค ระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน ๕๐ ทีม และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๐ ทีม และนำผลงานไปคัดเลือกในรอบที่ ๒ เพื่อให้ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป ซึ่งในการเข้าแคมป์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างการอบรม และให้ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง กับนางสาวกนกวรรณ ชัยวังเย็น โทร. ๐๒๖๖๑ ๗๗๕๗ และโทร. ๐๘ ๖๓๒๒ ๔๔๙๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียน เพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียน ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน